

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 369\* Năm 7 / 2018 \* Chúa nhật 28 / 04 / 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

## Í thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn

Hường

**H**ôm nay chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội cử hành lễ Lòng Chúa Thương Xót. Điều lưu ý đầu tiên là Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa được tiếp liền sau Đại Lễ Phục Sinh, như nối dài đại lễ Phục sinh. Hôm nay Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta tỏ lòng sùng kính Lòng Thương Xót Chúa cách đặc biệt. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II muốn đáp lại ý muốn của Thiên Chúa được truyền lại cho vị thánh đồng hương của ngài là Thánh nữ Faustina Kowalska về sứ điệp về lòng thương xót Chúa đối với thế giới để nhận được ơn tha thứ tội lỗi và mọi hình phạt,

Trong bài Phúc Âm trong Chúa Nhật hôm nay Chúa Giêsu cho cá Tông đồ xem dấu tích của cuộc thương khó và nói với các ông : " Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại" ( Ga 20, 21- 23). Như thế Chúa Giêsu trao phó cho các Tông đồ hồng ân "tha thứ các tội lỗi" và hồng ân này diễn tả lòng xót thương vô bờ của Thiên Chúa đối với nhân loại, hồng ân này phát sinh từ những vết thương của đôi tay, đôi chân và nhất là của cạnh sườn Chúa bị đâm thấu qua.

Chúa Giêsu Kitô bị hành hạ và chịu đau khổ vì xót thương chúng ta, đó là điều khó có thể tưởng nghĩ được. Thập Giá đã nói lên và không ngừng nói lên việc Thiên Chúa là Cha, Đấng tuyệt đối trung thành với tình thương muôn đời của Ngài đối với con người. Tin vào tình thương này có nghĩa là tin vào lòng nhân từ của Thiên Chúa"( Dives in misericordia, số 7). Xin cho chúng ta được cùng với các thánh, hướng nhìn về Chúa Giêsu dâng lên lời nguyện : "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa".



## TRANG SỐNG LỜI CHÚA

28/04/2019 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH C

### CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI, ALLÉLUIA!

**“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em.”** (Ga 20,21)

**Suy niệm:** “*Lễ Phục Sinh cho thấy bạn có thể đặt chân lý vào trong ngôi mộ, nhưng chân lý sẽ không lưu lại nơi ngôi mộ ấy. Bạn có thể đóng đinh chân lý vào thập giá, bọc lại bằng băng vải, và đóng lại bằng tảng đá, thế nhưng, chân lý ấy sẽ trỗi dậy!*” (C. Hall). Ông Tô-ma đã không tin Thầy mình sẽ sống lại, dù Thầy đã ba lần tiên báo, mặc cho các Tông đồ khác xác quyết. Thế nhưng, ta phải cảm ơn ông, vì nhờ ông, ta thấy niềm tin Đức Giê-su sống lại không phải là điều dễ dàng chút nào. Đó không phải là sản phẩm của những kẻ nhẹ dạ, cả tin, nhưng của những người chín chắn, chân thành, thậm chí đôi phải nhìn thấy tận mắt, đụng chạm tận tay như ông Tô-ma. Đấng Phục Sinh đã chiều theo ý ông, khi lần kế tiếp, Ngài như hiện ra riêng cho ông; để rồi ông có lời tuyên xưng cao nhất vào thần tính của Chúa Giê-su trong sách Tin Mừng: “*Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con.*”

**Mời Ban:** Giáo Hội hiện hữu nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su. Cuộc đời Ki-tô hữu của bạn cũng vậy thôi, nếu không tin vào Đấng đã chết, đã sống lại và hằng sống, thì cuộc đời bạn còn có ý nghĩa gì nữa? Và bạn sẽ làm gì để cuộc đời mình có ý nghĩa và đầy hạnh phúc?

**Sống Lời Chúa:** Tôi tập nhìn mọi sự qua lăng kính phục sinh: mọi sự sẽ qua đi, chỉ có niềm tin và tình yêu với Chúa tồn tại và quyết định vận mạng của tôi.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Ki-tô Phục sinh, Chúa dạy con rằng rốt cùng, sự sống sẽ chiến thắng sự chết, tình yêu chiến thắng hận thù... Xin cho con luôn nhìn mọi sự kiện xảy ra cho mình qua lăng kính phục sinh. Amen.*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

### ❖ Lễ phong chân phước cho 4 vị tử đạo tại Argentina

Thứ bảy 27.04.2019, ĐHY Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện ĐTC chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Cha Enrico Angelo Angelilli Carletti và 3 bạn tử đạo tại Argentina dưới thời độc tài quân phiệt tại Argentina.

*Thân thể Đức Cha Carletti*

Đức Cha Angelelli Carletti sinh tại Córdoba bên Argentina năm 1923 và thụ phong linh mục cách đây 70 năm (1949) tại Roma khi được 26 tuổi. Cha ý thức ngay về tình trạng các khu xóm nghèo ở thành Cordoba. Cha làm tuyên úy cho Phong trào Thanh Lao Công, và Giới trẻ đại học.

Năm 1960, Cha Angelelli được ĐTC Gioan 23 bổ nhiệm làm GM phụ tá giáo phận Cordoba lúc mới 37 tuổi và trong tư cách này ngài đã tham dự Công đồng chung Vatican 2. Trong khi đó, Đức Cha bị bãi chức vì lập trường bên vực những người nghèo khổ nhất. Năm 1968, Đức Cha Angelelli được bổ nhiệm làm GM giáo phận La Rioja. Tuy Đức Cha được dân chúng và các tín hữu ngưỡng mộ, nhưng các nhà chính trị và các đại diện chủ ngân cản công việc của ngài.

### ***Bị giết hại trong tai nạn giả tạo***

Ngày 4 tháng 8 năm 1976 trên đường trở về nhà sau khi cử hành thánh lễ tại El Chamental, xe chở Đức Cha do LM Arturo Pinto lái, đã bị một xe trên đó có 3 binh sĩ, đụng và ủi xuống một vực thẳm. Nhà nước nói đó là một tai nạn lưu thông, nhưng 38 năm sau đó, 2014, sự thật được làm sáng tỏ: đó là một vụ giết người thực sự, chỉ vì sự bên vực của Đức Cha Angelilli Carletti dành cho người nghèo.

### ***Ấn phong chân phước***

Ấn phong chân phước cho Đức Cha Carletti được khởi sự và tiến hành ở cấp giáo phận từ ngày 13.10 năm 2015 đến 15.09 năm 2016. Rồi được gộp với ấn phong của 2 LM là Cha Gabriel Longueville, thừa sai người Phép theo diện “Hồng ân đức tin” (Fidei Donum), Cha Carlos de Dios Murias, dòng Phanxicô viện tu và giáo dân Wenceslao Pedernera, người cha gia đình. 3 vị bị sát hại hồi tháng 7 năm 1976, sau khi bị bắt cóc và tra tấn tại một căn cứ quân sự.

Ngày 08.05.2018, ĐTC Phanxicô cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 4 vị tội tử Chúa.

### ***Dấn thân chống bất công***

ĐHY Tổng trưởng Angelo Becciu nói rằng 4 vị Tội Tử Chúa nói trên thực là các vị tử đạo, trong một thời kỳ của Giáo Hội, sau Công đồng chung Vatican 2, ý thức rằng mình không thể im lặng trước những bất công xã hội. 4 vị đã có can đảm bên vực các quyền lợi của người nghèo.

### ***❖ Đức TGM SCHICK kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô***

Hôm lễ Phục sinh 21.04 vừa qua, một vụ khủng bố tại Sri Lanka làm chết 310 người trong đó có 119 tín hữu Công Giáo.

Chủ tịch Ủy ban GM Đức về Giáo Hội hoàn vũ, Đức TGM Ludwig Schick của giáo phận Bamberg, kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số trên thế giới.

Lên tiếng sau vụ khủng bố hàng loạt tại Sri Lanka hôm lễ phục sinh 21.04 vừa qua, Đức TGM Schick nói với giới báo chí ở Đức: “Tại nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu Kitô đang bị áp bức và là nạn nhân của những vụ tấn công đẫm máu. Tôi xác tín rằng Sri Lanka cũng như tất cả các nước khác không thể bỏ qua những vụ khủng bố đẫm máu chống các tín hữu Kitô cũng như các nhóm tôn giáo khác. Họ có nhiệm vụ hết sức bình đẳng các nhóm thiểu số để bị tổn thương và bảo vệ họ. Họ phải dự đoán và phòng ngừa những vụ khủng bố. Đó là trách nhiệm nguyên thủy của họ.”

Đức TGM Schick nói thêm rằng: Nước Đức và Âu Châu không được do dự trong việc dùng các phương thể ngoại giao để nhắc nhở cho các chính phủ tại các nơi khác về vấn đề này. Tại Sri Lanka, tiến trình hòa giải không thể khép lại sau cuộc nội chiến nhiều thập niên, nhưng cần phải tiếp tục bằng mọi phương thể”.

Mặt khác, đại sứ Mỹ tại Sri Lanka nói rằng Hoa Kỳ không có tin tức trước về âm mưu khủng bố trong lễ Phục Sinh tại nước này, nhưng điều chắc chắn là có những thiếu sót trong hệ thống an ninh tình báo tại đây.



## **TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

### **❖ CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ KỶ NIỆM 160 NĂM THÀNH LẬP HỌ ĐẠO CHỢ ĐŨI (1859-2019)**

#### **I. Chuẩn bị tâm hồn mừng lễ**

- 17g30 các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư (29, 30 /04 và 01/05/2019). Cha sở sẽ hướng dẫn cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn mừng lễ

#### **II. Thánh lễ mừng 160 năm thành lập Họ đạo**

- 17g30 thứ năm 02/05/2019, Thánh Lễ mừng 160 năm thành lập Họ đạo do Đức Cha Giám Quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế

#### **III. Chương trình văn nghệ mừng 160 năm thành lập Họ đạo.**

- 19g30 thứ bảy 04/05/2019, đêm Thánh Ca với chủ đề: **Tán Tụng Hồng Ân**. Thành phần biểu diễn: MC Minh Quân. Các ca sĩ công giáo nổi tiếng như: Hoài Nam, Hà Bảo Thu, Nhật Lệ, Minh Khoa, Khắc Thiệu, Xuân Trường, Diệu Hiền, Thanh Sử, Thanh Bình cùng các nhóm nhạc: nhóm Một Chút, Ca đoàn Huyện Sĩ, Ca đoàn Mai Tâm.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Anh Hậu:** 1.000.000đ. **1 giáo dân:** 200.000đ.